



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑

๒. กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะดำเนินการจัดให้มีการเรียไร หรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรียไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียไร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔

๓. หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว และหากการกระทำนั้นมีมูลความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธานี ถือแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๘๓๒/๘๕๖ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ด้วย งานคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการทราบ เพื่อเป็นกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๕. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
๖. มาตรการการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนของแถม
๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบงาน ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ หมวดหมู่ ITA ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณสุขชนได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในประกาศและอนุญาตให้เผยแพร่ได้

(นายธนภัทร บุญอาจ)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ/อนุญาตดำเนินการเผยแพร่

(นายธานี ถือแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	
วัน/เดือน/ปี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	
หัวข้อ ขออนุมัติมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ด้วย งานคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ทราบ และเพื่อเป็นกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในการนี้ ผู้รับผิดชอบงาน จึงขออนุญาตนำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ หมวดITA ๒๕๖๔ และช่องทางอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายธนภัทร บุญอาจ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่..๙...เดือน..ตุลาคม พ.ศ. .๒๕๖๓.	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายธานี ถือแก้ว) ตำแหน่งนัก วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ วันที่..๙...เดือน..ตุลาคม พ.ศ. .๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายโกวิท จันทร์ถนอม) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	